

# Huyện Lắk: Hiệu quả từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh

19:18 24/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Nhiều năm qua, Quỹ tiết kiệm làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã có sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo được nguồn lực trợ giúp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.**

Anh Y Tông Sruê, xã Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk dù đã chuyển vào ngôi nhà mới được một thời gian nhưng sự vui mừng vẫn còn hiện trên nét mặt. Nghĩ về hoàn cảnh của mình, anh Y Tông không dám mơ về một ngôi nhà. Nhiều năm, anh cùng cô con gái nhỏ phải sống nhờ gia đình chị gái. Bản thân bị bệnh động kinh với khối u biến dạng trên người, lại không có công việc ổn định, cuộc sống của hai cha con anh càng vất vả hơn. Tuy nhiên, năm 2022, niềm vui đã đến với anh khi được nguồn Quỹ tiết kiệm làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh của Huyện ủy Lắk hỗ trợ 10 triệu đồng. Cùng với số tiền của anh em trong gia đình đóng góp, anh Y Tông đã xây dựng căn nhà với tổng kinh phí hơn 47 triệu đồng. Ngôi nhà mới đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho anh vươn lên trong cuộc sống.



*Nhờ Quỹ tiết kiệm đến nay đã có hơn 200 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lăk đã được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương.*

Còn ông Y Krang Kmăm, xã Buôn Tría cũng là một trong những trường hợp khó khăn được Quỹ tiết kiệm làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh hỗ trợ vào năm 2022. Là người già neo đơn, thường xuyên đau ốm, bệnh tật, mỗi tháng ông Y Krang chỉ đan được từ 2-3 chiếc gùi bằng mây tre. Số tiền kiếm được không đủ để ông trang trải sinh hoạt hằng ngày và thuốc thang chữa bệnh. Từ khoản tiền hỗ trợ, ông đã sửa được căn nhà khi mùa mưa đang đến. Ông Y Krang cho biết, được chính quyền hỗ trợ số tiền để sửa căn nhà, ông thấy rất vui. Ông giờ yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lăk Đào Thị Thanh An, để có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn là do Ban Thường vụ Huyện ủy Lăk duy trì liên tục phong trào thi đua tiết kiệm làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động toàn huyện cứ ba ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng; đoàn viên, hội viên ở cơ sở cứ mười ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng. Nguồn kinh phí từ việc thực hiện Quỹ tiết kiệm được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đóng góp nộp về cơ quan, đơn vị thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy quản lý. Số tiền được sử dụng vào việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình thương binh, liệt sĩ, đảng viên, người neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Buôn Tría cho biết, hàng tháng anh đóng góp 10.000 đồng vào nguồn Quỹ tiết kiệm. Mặc dù số tiền đóng góp không nhiều, nhưng anh thấy việc làm này mang tính nhân văn sâu sắc, được các cán bộ, đảng viên, đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng.

Qua nhiều năm thực hiện, Quỹ tiết kiệm làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo được nguồn lực trợ giúp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với thông điệp “Cho đi là yêu thương còn mãi”, từ năm 2014 đến nay, tổng số tiền các đơn vị quyên góp được gần 3 tỷ đồng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và trích trên 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 200 trường hợp khó khăn.

Theo Huyện ủy Lăk, Quỹ tiết kiệm là một trong những việc làm hiệu quả, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Lăk tiếp tục phát huy, duy trì nguồn Quỹ tiết kiệm ở tất cả các cấp, ngành, đoàn thể và người lao động trên địa bàn huyện. Qua đó ngày càng lan tỏa và mang lại giá trị thiết thực, tiếp tục, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, éo le, mắc bệnh hiểm nghèo để họ có thêm nghị lực, niềm vui trong cuộc sống.

Nhờ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay đã có hơn 200 gia đình chính sách trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương. Nguồn quỹ góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn, éo le, mắc bệnh hiểm nghèo có thêm nghị lực, niềm vui trong cuộc sống.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/hieu-qua-quy-tiet-kiem-lam-theo-loi-chu-tich-ho-chi-minh-o-huyen-lak>